



ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖

อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า จะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ความแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ การตรวจสอบและการประมวลผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน ๗๓ ราย ดังรายชื่อ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ดังนั้น หากตรวจพบในภายหลังว่า มีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ไม่ได้รับรอง จะถือว่า ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะใช้วิธีการสอบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การสอบแข่งขัน วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน ตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลด “แบบฟอร์ม ข้อมูลประวัติย่อ” ตามเอกสารแนบท้าย ๒ ทางเว็บไซต์ <https://www.mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2566> หรือ <https://mfa.thaijobjob.com> เลือกหัวข้อ “การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖” โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการกรอกข้อมูลและส่งกลับ “แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ” ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้วและรูปถ่าย ไปทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ recruit@mfa.go.th ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พร้อมแนบเอกสารที่ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งระบุวารับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ ดังนี้

๒.๑ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามที่ได้สมัครสอบแข่งขัน

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรฉบับจริงให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ที่สถานศึกษาออกให้ (มีชื่อหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและ วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ มายื่นแทน พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับสมบูรณ์

๒.๒ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรือใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ สด.๙ หรือ สด.๔๓ อย่างหนึ่งอย่างใด เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย)

๓. การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทาง

- เว็บไซต์ <https://www.mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2566> และ

- เว็บไซต์ <https://mfa.thaijobjob.com> หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖”

ทั้งนี้ คาดว่าจะสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศรีณีย์ เจริญสุวรรณ)
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ